

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2568

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้นิเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดชำระหนี้
<p><b>สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน และวงเงินอนุมัติไม่เกินมูลค่าหลักประกัน</b></p>									
SME กล่าวเพิ่มเติม MAX วงเงินสูงสุด 50 ลม.	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 50,000,000 บาท	เริ่มต้น MRR - 4.55% ต่อปี สูงสุด MRR + 1.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล่าวให้ สำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษ	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 1 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	สูงสุด MRR + 6.20% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหารคัพเนท์	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ที่ประกอบธุรกิจอาหารคัพเนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออาหารคัพเนท์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว/เพื่อรีไฟแนนซ์/เพื่อขยายตัวก่อสร้าง /เงินลงทุน (Refund)หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาหารคัพเนท์	20-70 ปี ( เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 70 ปี )	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - ดำเนินธุรกิจอาหารคัพเนท์ไม่ใช่นานอย่างน้อย 1 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	สูงสุด 20 ปี (อายุอาคารรวมระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี)	- สูงสุด 20.0 ลม. สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออาหารคัพเนท์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว/เพื่อรีไฟแนนซ์/เพื่อขยายตัวก่อสร้าง/เงินลงทุน (Refund) - สูงสุด 5.0 ลม. สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ (ภายใต้เงื่อนไข LTV เฉพาะวัตถุประสงค์ซื้อไม่เกิน 20%) ทั้งนี้ วงเงินรวมสูงสุดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่เกิน 20.0 ลม.	สำหรับวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้มีเพื่อซื้ออาหารคัพเนท์: - 2 ปีแรก คดีอัตรา MLR - 1.85% ต่อปี - ปีที่ 3 เป็นต้นไป คดีอัตรา MLR - 0.85% ต่อปี	1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
Micro SME Generic วงเงินสูงสุด 10 ลม.	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	20-65 ปี ( เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี )	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	15 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MRR+0.19% ต่อปี สูงสุด MRR+2.69% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้อสถานประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสถานประกอบการที่ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกับไอล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่า	20-65 ปี ( เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี )	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	20 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MRR+3.00% ต่อปี สูงสุด MRR+3.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เริ่มใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปัจจุบัน MLR = 9.18%, MRR = 9.95% ต่อปี และ MOR = 8.68% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ [www.thaicreditbank.com](http://www.thaicreditbank.com) หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร  
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดชำระ คิดเป็นอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีลูกค้าผิดชำระหนี้หรือปรับผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร  
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาเงินเชื่อ และมีอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2568

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำเงิน (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดชำระหนี้
<p><b>สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน</b></p>									
SME กล้าสู้ (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักประกันและ วงเงินอนุมัติรวมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามบริษัทจากสถาบันการเงินอื่น ศักยภาพของผลิตภัณฑ์คือสามารถเบิกถอน มีภาระชำระระยะเวลาชำระสั้นที่แน่นอน ตามที่ได้ออกให้กับไว้วางหน้ระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นวงรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	เริ่มต้น MRR - 3.05% ต่อปี สูงสุด MRR + 17.95% ต่อปี	2.50% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
SME กล้าให้เต็ม MAX (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า สำหรับผู้ประเภทนิติบุคคล )	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักประกัน และ บสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์คือสามารถเบิกถอน มีภาระชำระระยะเวลาชำระสั้นที่แน่นอน ตามที่ได้ออกให้กับไว้วางหน้ระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นวงรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย - จดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 30,000,000 บาท	- กรณีใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน: สูงสุด MRR+2.20% ต่อปี - กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน: สูงสุด MRR+0.19% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าให้เต็ม MAX (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า สำหรับผู้ประเภทบุคคลธรรมดา)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักประกัน และ บสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์คือสามารถเบิกถอน มีภาระชำระระยะเวลาชำระสั้นที่แน่นอน ตามที่ได้ออกให้กับไว้วางหน้ระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นวงรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 30,000,000 บาท	- กรณีใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน: สูงสุด MRR+3.20% ต่อปี - กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน: สูงสุด MRR+1.19% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
SME กล้าให้เต็ม 100 (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่า)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักประกันและ วงเงินอนุมัติรวมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามบริษัทจากสถาบันการเงินอื่น ศักยภาพของผลิตภัณฑ์คือสามารถเบิกถอน มีภาระชำระระยะเวลาชำระสั้นที่แน่นอน ตามที่ได้ออกให้กับไว้วางหน้ระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นวงรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	12 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 20,000,000 บาท	สูงสุด MRR + 4.70% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เริ่มใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปัจจุบัน MLR = 9.18%, MRR = 9.95% ต่อปี และ MOR = 8.68% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซด์ www.thaicreditbank.com หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร  
 2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดชำระ: คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีผิดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร  
 3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ: การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2568

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำเงิน (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
<b>สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน</b>									
SME กล่าวให้เต็ม SPEED สำหรับผู้กู้ประเภทนิติบุคคล	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย บสย.</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถาวร 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กึ่งทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท	สูงสุด MRR+6.70% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล่าวให้เต็ม SPEED สำหรับผู้กู้ประเภทบุคคลธรรมดา	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย บสย.</b> สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์อย่างถาวร 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กึ่งทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	5 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท	สูงสุด MRR+7.80% ต่อปี	2.50% - 3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล่าวให้ Standby Cash - สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Revolving Loan)	เป็นสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ประเภทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving) แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ค้ำประกันโดย บสย. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ ทำธุรกรรมเบิกใช้วงเงินสินเชื่อผ่านศูนย์ช่วยธุรกิจส่วนบุคคล (Standby Assistant) และรับเงินเข้าบัญชีผ่านทาง Prompt PAY ID คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากจำนวนยอดสินเชื่อที่เบิกใช้จริง	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์อย่างถาวร 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กึ่งทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	1 ปี และทบวงวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท	สูงสุด MRR+7.80% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล่าวให้ Lady First - สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Revolving Loan)	เป็นสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการสตรี ประเภทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving) แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ค้ำประกันโดย บสย. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ ทำธุรกรรมเบิกใช้วงเงินสินเชื่อผ่านศูนย์ช่วยธุรกิจส่วนบุคคล (Standby Assistant) และรับเงินเข้าบัญชีผ่านทาง Prompt PAY ID คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากจำนวนยอดสินเชื่อที่เบิกใช้จริง	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบการสตรี อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์อย่างถาวร 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กึ่งทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	1 ปี และทบวงวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท	- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 8.99% ต่อปี นาน 6 เดือน - อัตราดอกเบี้ยปกติ ต่อปี หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สูงสุด MRR+7.35% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล่าวให้ สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) <b>ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน</b> สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ที่เปิดกิจการสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการประกอบวิชาชีพ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ - เปิดดำเนินการสถานพยาบาล(คลินิก) อย่างถาวร 3 เดือน - มีประวัติการเงินที่ดี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กึ่งทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 7,000,000 บาท	สูงสุด MRR + 2.50% ต่อปี	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เริ่มใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปัจจุบัน MLR = 9.18%, MRR = 9.95% ต่อปี และ MOR = 8.68% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลดตามความสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ [www.thaicreditbank.com](http://www.thaicreditbank.com) หรือประกาศ ณ สาขาที่ท่านธนาคาร  
 2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ คดีในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิวัติคดีเงินไขตามประกาศของธนาคาร  
 3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2568**

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายสินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดชำระหนี้
<b>สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)</b>									
SME กล้าใจ Standby OD	เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ที่ใช้หลักทรัพย์สินและ มสย.ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินค้ำบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	เริ่มต้น MOR-2.43% ต่อปี สูงสุด MOR+6.22% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าใจ Standby OD	เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) แบบไม่มี มสย.ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง	ไม่ใช่หลักประกันค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท	เริ่มต้น MOR+8.22% ต่อปี สูงสุด MOR+8.87% ต่อปี	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
<b>สินเชื่อ SME กล้าใจ กล้าเปลี่ยน</b>									
SME กล้าใจ กล้าเปลี่ยน	เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจทั้งแบบมีหลักประกันค้ำประกัน และไม่มีหลักประกันค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่เป็นอีคอมเมิร์ซ แอนิเมชัน หรือต้องการลงทุนปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา หรือเพื่อชดเชยเงินลงทุน	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินค้ำบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน มสย.	* วงเงินเบิกเกินบัญชี: 1 ปี และทบทวนวงเงินทุกปี * Term Loan แบบมีหลักประกันค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 12 ปี * Term Loan แบบไม่มีหลักประกันค้ำประกัน กรณีเป็นผู้มีนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 10 ปี * Term Loan แบบไม่มีหลักประกันค้ำประกัน กรณีเป็นผู้มีบุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี	* Term Loan วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 50,000,000 บาท * OD วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	* Term Loan: เริ่มต้น MRR - 4.55% ต่อปี สูงสุด MRR + 7.80% ต่อปี * OD: เริ่มต้น MOR - 2.43% ต่อปี สูงสุด MOR + 8.87% ต่อปี	1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เริ่มใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปัจจุบัน MLR = 9.18%, MRR = 9.95% ต่อปี และ MOR = 6.68% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ [www.thaicreditbank.com](http://www.thaicreditbank.com) หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร  
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดชำระหนี้ คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีลูกค้าผิดชำระหนี้หรือปฏิญัตินัดคืนเงิน โดยตามประกาศของธนาคาร  
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

<b>สินเชื่อไมโคร พลัส</b>									
สินเชื่อไมโคร พลัส	สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่ใช้หลักประกันค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย มสย. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือมีทะเบียนการค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง คัดสรรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเป็นต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด วงละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด	ไม่ใช่หลักประกันค้ำประกัน	ตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย - ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ดูจากทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์) - มีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่ระบุระยะเวลาวงเงินแต่สามารถขอยืมวงเงินได้ตามอายุทุกปี กรณีวงเงินไม่ได้รับการต่ออายุจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้	วงเงินขั้นต่ำ 200,001 บาท สูงสุด 500,000 บาท	24% (ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมเปิดใช้วงเงิน กรณีที่มีการหมุนวงเงินและมีการลดวงเงิน สำหรับวงเงินที่ไม่ได้ใช้เกิน 6 เดือน และหากลูกค้าต้องการกลับมาใช้ใหม่สามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียมเปิดใช้วงเงิน คิด 2% บนวงเงินที่เปิดใช้เพิ่มเติม	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 27 ต่อปี
<b>สินเชื่อไมโคร แม็ก</b>									

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (Product catalogue) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 2568

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลาสินเชื่อสูงสุด	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อไมโคร แม็ก	สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่ใช้หลักประกันค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย บสย. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีเอกสารหนังสือรับรองการประกอบกิจการค้าขาย ใบเสนอขาย และบัญชีได้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มอนุมัติทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ในการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการขายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง คืออัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด วงละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด	ไม่ใช้หลักประกันค้ำประกัน	ตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น - แสดงเอกสารว่ามีหนังสือรับรองการประกอบกิจการค้าขายใน ตลาด เพื่อเป็นความมั่นใจของธุรกิจ (เจ้าของแห่ง/พื้นที่เช่า) - อายุกิจการไม่ต่ำกว่า 5 ปี อ้างอิงจากหนังสือเอกสารรับรองของกลางที่ออกโดยนิติตลาด - ระยะเวลาการประกอบธุรกิจในสถานที่ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 5 ปี - ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี - ธุรกิจต้องมีสถานะที่ของกิจการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ (ธุรกิจถึงจริง)	สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนดแต่ มีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี กรณีวงเงินไม่ได้รับการต่ออายุจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้	วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท	18-22% (ต่อปี) (ธนาคารพิจารณาวงเงินอนุมัติและอัตราดอกเบี้ย จากระดับความเสี่ยงของผู้กู้)	- ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front-end Fee) 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR, MRR และ MOR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เริ่มใช้วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปัจจุบัน MLR = 9.18%, MRR = 9.95% ต่อปี และ MOR = 8.68% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ [www.thaicreditbank.com](http://www.thaicreditbank.com) หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร  
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ: คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิวัติคดีเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร  
3. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประเภทสินเชื่อโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด